



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
13 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า วันนี้กัญชาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาท การโจมตีเรื่องของกัญชาถือว่าล่าช้า โดยนโยบายสนับสนุนกัญชาใช้ในทางการแพทย์ มีบางพรรคการเมืองนำไปบิดเบือนจนเกิดปัญหาขึ้น แล้วนำประเด็นดังกล่าวไปหาเสียงเรื่องของการสูบและเสพกัญชาผิดกฎหมาย ซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมรพ.มีคลินิกกัญชาและการแพทย์ พบมีคนไข้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า, เพจ (ชมรมแพทย์ชนบท, กรรมกรข่าว)

- โฟสต์ บรรยายภาศการหาเสียงในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีการขบเคี้ยวกันอย่างเข้มข้น สังเกตได้จากป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนชาติกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งป้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย มีรูปของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ในฐานะหน.พรรคภูมิใจไทย พร้อมข้อความ เราสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ และสุขภาพเท่านั้น ขณะที่ป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนชาติ มีรูปของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชนชาติ พร้อมข้อความ พรรคของเราไม่เอากัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ

- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โต้ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จากกรณีเรื่องกัญชาว่า เป็นเกมการเมือง ซึ่งทำให้กฎหมายไม่ผ่าน ทำให้ขณะนี้ เป็นกัญชาเสรี ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีหลักการเดียว คือ การเอากัญชามาเป็นยา เอากัญชาในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหาร ซึ่งมีประโยชน์มหาศาล



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## โรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

- กรมควบคุมโรค รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 5 - 11 มี.ค. 2566 มีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 122 ราย เฉลี่ย 17 ราย/วัน และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย เฉลี่ย 1 รายต่อวัน ทั้งนี้ ยอดตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 ป่วยรวมสะสม 4,385 ราย เสียชีวิตสะสม 255 คน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 46 คน และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 27 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อปเดตความรู้โควิด 19 ว่า 1. ระยะเวลาที่เพาะเชื้อเจอไวรัส หลังติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ประมาณ 6 วัน โดยระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถเพาะเชื้อไวรัสได้คือ 15 วัน ขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถตรวจ PCR ได้ผลบวกคือ 11 วัน นานที่สุดคือ 23 วัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับคำแนะนำที่ให้แยกตัวจากผู้อื่นราว 7-10 วัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่ไปสู่ผู้อื่น 2. การฉีดวัคซีนครบสามารถลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ มีงานวิจัยระยะบึงระยะเวลาที่ควรฉีดกระตุ้น พบว่า ควรฉีดราว 7-11 เดือน พอๆ กับกรณีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเคยติดเชื้อมาก่อน โดยอาจต้องรอดูงานวิจัยที่ติดตามยาวนานกว่านี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isaranews)

- WHO ระบุ การหาต้นตอโควิด 19 เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต หลังกระแสสังคมกดดันนักชี้ไวรัสอาจมีต้นตอจากจีน ด้านทีมวิจัยสหรัฐฯ เผยหนูกาจนครินิวส์ออร์กอจกลายเป็นแห่งแพร่เชื้อโควิดในอนาคต

## เยี่ยมรพ.จะนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นพ.หมัด หีมเหม ผอ.รพ.จะนะ และบุคลากร รพ.จะนะ ให้การต้อนรับ นายอนุทินกล่าวชื่นชม นพ.หมัดที่รับถ่ายทอดภารกิจงานจากอดีต ผอ.รพ.จะนะมาได้อย่างดีและราบรื่น ทำให้ รพ.จะนะมีห้องผ่าตัด มีการพัฒนางานด้านอาคาร และขอบคุณบุคลากรที่ประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ อีกทั้งยังขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

## อย.ยันไม่พบการใช้สารกลุ่ม PFAS ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่ายในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thebangkokinsight, thebetter, mcot, thailandplus)

- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผยจากกรณีข่าวออนไลน์ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้เสนอให้รัฐบาลนิวซีแลนด์ยกเลิกการใช้สารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล (perfluoroalkyl and

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>polyfluoroalkyl substances : PFAS) ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรป (EU) ภายในสิ้นปี 2568 นั้น อย.อยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2566 ซึ่งมีสาร PFAS และอนุพันธ์ของสารจำนวน 13 รายการอยู่ในประกาศฉบับดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีลงนามประกาศฯ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเครื่องสำอางที่จัดแจ้งเพื่อผลิต นำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย ไม่พบการใช้สารในกลุ่ม PFAS และอนุพันธ์ของสารทั้ง 13 รายการ เป็นส่วนผสม และ อย. มีแผนเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารห้ามใช้ หากพบการฝ่าฝืน ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณี</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ )          - ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝุ่นละอองทางอากาศ PM2.5 ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก หวังว่าการเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่มีความตั้งใจในการจัดการเรื่องฝุ่น โดยอาจต้องดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวไทยทุกคน</p>	
<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน          - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ทำการศึกษาความคุ้มค่าของการตรวจหาลำไส้ใหญ่ ES ในเด็กที่เป็นโรคลมชักรุนแรง เปรียบเทียบกับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปัจจุบัน ผลวิจัยพบว่าการตรวจหาลำไส้ใหญ่ ES ช่วยประหยัดงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพฯ 18-36 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จากจำนวนผู้ป่วย 285 - 569 รายต่อปี จึงเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่าและควรได้รับการบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพของไทย          - นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้มีการพัฒนาให้สิทธิที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ใช้บัตรทองเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ผู้ป่วยในรักษาได้ทุก รพ. โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว หรือคนไข้มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ในปี 2565 มีการย้ายสิทธิบัตรทองทั้งสิ้น 1,596,017 ครั้ง ย้ายสิทธิแล้วเข้ารับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย นอกจากนี้ยังดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยนโยบายฟอกไตฟรีทุกอำเภอทั่วไทย ทั้งหมดนี้คือการยกระดับการให้บริการคนไข้บัตรทอง          - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สปสช. เปิดบริการทางเลือกให้แก่ผู้มีสิทธิที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน 42 กลุ่มอาการโรครวมถึงโรคโควิด 19 กลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย สามารถพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกลโดยผ่านแอปพลิเคชัน Clicknic โดยเพิ่มนักร้องในพื้นที่ กทม. รวมทั้งคนที่มีสิทธิอยู่ในต่างจังหวัดแต่ตัวอยู่ที่ กทม. ก็ใช้บริการได้เช่นกัน บริการนี้เป็นทางเลือกที่อำนวยความสะดวกและยังสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสัญญาณสุขภาพผ่านกล้องมือถือเพื่อให้แพทย์มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรักษา และส่งยาไปที่บ้านหรือไปรับที่ร้านยาใกล้บ้านได้</p>	
<p><b>ติดตามกรณีแพทย์ขับรถยนต์เสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., one31, sanook, ch7, sondhitalk, nationtv, ch3plus)          - นายเอกรัฐ ปริจินดา วัย 39 ปี เข้าพบทนายธรรมรงค์ ปรีกษากรณีย์ นายธนเดช กลิ่นรส แพทย์เสริมความงาม ขับรถยนต์พุ่งชนท้ายรถ จยย. ขนนายวิทยาซึ่งเป็นน้องชายเสียชีวิต เหตุเกิดที่ จ.ตรัง เบื้องต้นคู่กรณีได้ช่วยเหลือ 55,000 บาท หลังจากนั้น นายเอกรัฐได้ขอให้ชดเชยเยียวยา 6 ล้านบาท เนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกอีกสองคนและครอบครัว ทางญาตินายธนเดชปฏิเสธ บอกให้ไปฟ้องศาล ทั้งนี้ คู่กรณีซึ่งมีบิดาตำแหน่งสูงใน สสจ.ตรัง และมีน้องชายเป็นตำรวจ เกรงไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตอนนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า</p>	
<p><b>โครงการ USO</b>  <b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์)          - จากกรณี นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศทส. เผย กสทช.เห็นชอบงบประมาณราว 3,500 ล้านบาท ดำเนินการโครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า (Universal Telehealth Coverage : UTHC) หรือเทลเฮลท์ เข้ากรอบโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานนั้น แหล่งข่าวจาก กสทช. ระบุ เรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านการลงมติเห็นชอบจาก กสทช. เนื่องจากแผนโครงการ USO ฉบับที่ 3 เน้นไปที่ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุขมากกว่าด้านอื่นๆ เกินสมควร บอร์ดจึงต่อรองเหลือเพียง 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 แผนยุทธศาสตร์ เกรงจะผิดกฎหมาย เพราะไม่ตรงวัตถุประสงค์การสนับสนุนของกองทุนยูไอซีที่เน้นการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ไม่ใช่สนับสนุนงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของ สธ.ในการตั้งงบประมาณ</p>	